

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 17/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về đề xuất ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025; việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình; quy định một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, tỉnh Thái Bình được ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 2.055 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đó giúp các địa phương giảm bớt khó khăn, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện chương trình. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 237/237 xã đạt chuẩn NTM theo quy định, 7/7 huyện đạt chuẩn NTM, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 24 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã hoàn thành

TẬP HUẤN...

(*Tiếp theo trang 1*)

ở nhiệm kỳ trước. HĐND tỉnh cũng đã trang bị máy tính bảng có cài phần mềm kỹ hợp HĐND tỉnh “không giấy tờ” cho từng đại biểu. Thực hiện kỳ họp HĐND tỉnh “không giấy tờ” sẽ giúp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian so với sử dụng tài liệu

CƠ GIỚI HÓA...

(*Tiếp theo trang 1*)

trưng bày, triển lãm công nghệ, máy, thiết bị nông nghiệp và sản phẩm OCOP. Song hành với hoạt động trình diễn và trưng bày là các hội thảo quốc tế, các hội thảo chuyên đề về cơ giới hóa, nông nghiệp thông minh và sản xuất bền vững, dự kiến thu hút hàng trăm đại biểu là nhà quản lý, nhà khoa học, các

11/11 tiêu chí NTM nâng cao và đang hoàn thiện thủ tục công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình.

Đối với cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với các nội dung như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, nguồn vốn, nội dung hỗ trợ và đố kiến kinh phí để tổ chức thực hiện. Việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 nhằm đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải thiện các chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là những nội dung rất quan trọng, do đó các sở, ngành tham mưu cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó hoàn thiện

giấy, nâng cao công tác quản lý, đại biểu cập nhật liên thông có dữ liệu đến cổng thông tin HĐND tỉnh, thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiêm túc học tập, tích

để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu. Đối với quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí cho rằng các nội dung về nguyên tắc, tiêu chí đã bám sát theo quy định của Chính phủ và phù hợp với thực tiễn của tỉnh tự nhiên cần phải trình bày khoa học, chặt chẽ hơn; việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách trung ương thực hiện chương trình phải bảo đảm công bằng, công trọng tâm, trọng điểm; các huyện, thành phố rà soát lại hạ tầng vùng sản xuất trên cơ sở đó có đề xuất để phân bổ đầu tư phù hợp.

Về quy định một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời lưu ý mở rộng hơn nữa đối tượng hỗ trợ, điều chỉnh định mức hỗ trợ cho phù hợp hơn với thực tế.

Đối với cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời lưu ý mở rộng hơn nữa đối tượng hỗ trợ, điều chỉnh định mức hỗ trợ cho phù hợp hơn với thực tế.

Đối với cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi ý kiến của các đại biểu dự họp, trên cơ sở đó hoàn thiện

chức trao đổi, thảo luận, nắm bắt những tình năng cơ bản, sử dụng tài liệu, theo dõi và tham gia các nội dung của kỳ họp, nhất là đăng ký thảo luận, chất vấn, tranh luận và thực hiện quyền biểu quyết. Từ máy tính bảng, các đại biểu có thể tra cứu các thông tin khác để phục vụ cho quá trình phát biểu ý kiến hoặc tranh luận tại kỳ họp. Phần mềm cũng cung

tư rà soát lại, bảo đảm cơ chế, chính sách được ban hành phải đủ mạnh, đủ sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như cải thiện các chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số nội dung các sở, ngành, huyện, thành phố cần tập trung thực hiện trong thời điểm hiện nay, đó là đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân, qua đó tạo môi trường an toàn để tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch và chỉ đạo của tỉnh; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác giải ngân vốn đầu tư công; triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra trong năm 2022.

* Chiều ngày 17/8, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo tiến độ quyết toán các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Quảng trường Thái Bình, xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với nông dân”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao UBND thành phố làm chủ đầu tư dự án

đầu tư xây dựng Quảng trường Thái Bình, UBND thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan lựa chọn địa điểm, tổ chức lập quy hoạch chi tiết Quảng trường Thái Bình thuộc khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Tổ chức triển khai các công trình thuộc Quảng trường Thái Bình xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với nông dân” gồm 4 công trình: Đền thờ Bác Hồ; Tượng đài “Bác Hồ với nông dân”; san lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan (giai đoạn 1) khu công viên sinh thái tại phường Hoàng Diệu và công trình hạ tầng Quảng trường. Đến nay, các công trình cơ bản đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán, trình thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, một số hạng mục còn khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố đang tập trung phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành quyết toán toàn bộ công trình đưa vào khai thác, phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát lại những vướng mắc, khó khăn ở từng hạng mục, từng công trình để tham mưu, đề xuất các hướng giải quyết. Những hạng mục nào còn vướng mắc chưa thể giải quyết được ngay thì phải có báo cáo cụ thể, đánh giá nguyên nhân, thực trạng và đề xuất hướng giải quyết để báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

MINH HƯƠNG - MINH NGUYỆT

tỉnh “không giấy tờ”, như: đăng nhập hệ thống, điểm danh, tra cứu, sử dụng tài liệu, theo dõi và tham gia các nội dung của kỳ họp, nhất là đăng ký thảo luận, chất vấn, tranh luận và thực hiện quyền biểu quyết. Từ máy tính bảng, các đại biểu có thể tra cứu các thông tin khác để phục vụ cho quá trình phát biểu ý kiến hoặc tranh luận tại kỳ họp. Phần mềm cũng cung

cấp nhiều tính năng điều hành, quản lý và cộng tác được tích hợp trong cùng một hệ thống trên giao diện website đơn giản, dễ sử dụng, có tính bảo mật cao; tạo môi trường tương tác đa chiều và tức thời, giúp người dùng chia sẻ thông tin, trao đổi và phản hồi dễ dàng, nhờ vậy mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

Thứ năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022

KHẢO SÁT MÔ HÌNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả của các mô hình; đồng thời nhấn mạnh: Là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế và an ninh trật tự của tỉnh, thời gian tới, huyện Tiên Hải cần tiếp tục tập trung nhân rộng các mô hình, đặc biệt là mô hình camera giám sát an ninh, từ đó phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Tập huấn kiến thức về kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em

Sáng ngày 17/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn kiến thức về kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Gần 300 cán bộ lao động - thương binh và xã hội, cộng tác viên làm công tác trẻ em tại các xã, thị trấn trong huyện được phổ biến các nội dung liên quan đến văn bản hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến công tác trẻ em; các chính sách của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tình trạng bạo hành và các hành vi bạo hành trẻ em... Các học viên cũng được hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại, bóc lột, bạo lực và hướng dẫn quy trình hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, đồng thời giải đáp những vướng mắc và hướng dẫn, giải đáp các vấn đề công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Thông qua tập huấn giúp cán bộ lao động - thương binh và xã hội các xã, thị trấn nắm vững kiến thức về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ sở.

NGUYỄN CƯỜNG

Hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà mới cho hộ nghèo huyện Vũ Thư

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vừa tổ chức khánh thành và trao tiền hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình bà Kiều Thị Lưu ở thôn Tượng An, xã Tân Hòa.

Gia đình bà Kiều Thị Lưu thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân bà không có chồng, 2 mẹ con bà ở cùng bố mẹ đẻ. Cả gia đình 3 thế hệ sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn mỗi khi mưa mùa bão đến. Qua sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ huyện, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã hỗ trợ gia đình bà 40 triệu đồng để xây nhà mới. Sau hơn 5 tháng trình khai, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố với diện tích 55m², tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng đã khánh thành và đưa vào sử dụng. Có nhà ở mới kiên cố sẽ giúp cả gia đình từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

HỒNG GIA

	Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398
Tổ chức tiêm 71.370 liều vắc-xin cho người từ 12 tuổi trở lên	
Từ ngày 17/8 - 10/9/2022, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức tiêm 71.370 liều vắc-xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. Đây là đợt 53 Thái Bình tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Mục tiêu của đợt 53 là tổ chức tiêm phủ liều cơ bản, tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người dân bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, tiến độ, tránh lãng phí và an toàn tiêm chủng.	
Theo kế hoạch, đối tượng tiêm đợt 53 là người chưa tiêm đủ liều cơ bản; người đủ điều kiện tiêm liều bổ sung sau khi hoàn thành liều cơ bản đối với người từ 18 tuổi trở lên; người đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại. Ưu tiên tiêm cho người chưa hoàn thành mũi cơ bản, người thuộc đối tượng nguy cơ và trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.	
Hiện nay, dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều biến thể phụ, số ca mắc có xu hướng tăng nhẹ. Tiêm vắc-xin vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng, chống dịch Covid-19. Đây cũng là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân với cộng đồng để cùng nhau đẩy lùi đại dịch Covid-19.	
HOANG LANH	
Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 17/8	
Thế giới: Gần 597,3 triệu ca mắc Covid-19 Tính đến chiều ngày 17/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là gần 597,3 triệu ca, trong đó hơn 6,46 triệu người đã tử vong.	
Việt Nam: Có 2.814 ca mắc Covid-19 mới Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 17/8 của Bộ Y tế cho biết có 2.814 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày 17/8 có gần 5.300 ca được công bố khỏi bệnh; 3 bệnh nhân Covid-19 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội và Quảng Ninh tử vong.	
Thái Bình: Tiếp nhận thêm 20 bệnh nhân Covid-19 mới Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 20 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 53 bệnh nhân.	
Tính đến hết ngày 16/8, Thái Bình đã tiêm hơn 4,1 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 57,88% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 4 mũi; 24,74% số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 91.405 trẻ, đạt 44,16%.	
DUY TÙNG	
SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19	
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885

doanh nghiệp, cán bộ khuyến nông và bà con nông dân tham gia. Agritechnica Asia Live là một sự kiện quốc tế được tổ chức hàng năm ở các quốc gia châu Á nhằm thúc đẩy canh tác nông nghiệp bền vững thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại

CÁC DOANH NGHIỆP...

(*Tiếp theo trang 1*)

5 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chỗ dựa tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì phát

triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp số, ngành, huyện, thành phố (DDCI) và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)... Tập trung phát triển hội viên, làm tốt công tác thị đưa, khen thưởng và tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tích cực

Thả rùa biển quý hiếm về tự nhiên

Sáng ngày 17/8, Chi cục Thủy sản phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân tiếp nhận cá thể Vich (rùa biển) của người dân địa phương và thả về tự nhiên. Trước đó, hồi 21 giờ 25 phút ngày 16/8, anh Đinh Văn Tinh, xã Nam Trung (Tiền Hải) phát hiện một cá thể rùa nặng khoảng 27kg dài 63cm, rộng 44cm tại đầm nuôi ngao thuộc thôn Thiện Châu, xã Nam

Thịnh (Tiền Hải). Anh Tinh đã mang về bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa Lân, Chi cục Thủy sản để sơ cứu. Sau khi xác định đây là cá thể Vich, là loài động vật trong sách đỏ Việt Nam và thế giới về các loài bị đe dọa nguy cấp và cực kỳ nguy cấp cần được bảo vệ, 10 giờ ngày 17/8, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân tiến hành thả

Triển khai quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực giáp ranh

Chiều ngày 17/8, UBND thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) phối hợp với UBND 2 xã Hưng Nhân và An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai quy chế phối hợp cụm liên kết giáp ranh bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Thị trấn An Bài và 2 xã Hưng Nhân, An Hòa là 3 địa phương có vị trí địa lý tiếp giáp nhau, có chung tuyến quốc lộ 10 và dòng sông Hóa, do đó luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT.

với mục tiêu chính là: mở rộng quy mô ứng dụng nông nghiệp 4.0 và các công nghệ bền vững thông qua trình diễn trực tiếp về cơ giới hóa và triển lãm nông nghiệp kỹ thuật số cho các lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi và lâm nghiệp, phát triển nông thôn...

Các thông tin, hoạt động của sự kiện được liên tục cập nhật, thông báo trên website địa chỉ: http://khuyennongvn.gov.vn/le-hoi-cogh_t113c151.

tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ IV; bàn và thống nhất thành lập ban tổ chức, các ban chuyên môn phục vụ Đại hội và phương án bố trí nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

cá thể Vich về tự nhiên tại cửa biển Ba Lạt, xã Nam Phú (Tiền Hải).

Chi cục Thủy sản đánh giá cao việc làm của ngư dân Đình Văn Tinh, đồng thời khuyến cáo, để bảo vệ động vật biển quý hiếm trước các nguy cơ, khi người dân gặp rùa biển vương liền cần thả ngay về biển hoặc liên hệ bộ đội biên phòng, Chi cục Thủy sản để bàn giao theo đúng quy định của pháp luật.

NGÂN HUYN

để báo cáo công an huyện phối hợp xác minh, điều tra vụ án. Công an 2 huyện, công an xã, thị trấn trong khu vực giáp ranh có trách nhiệm trao đổi thông tin với các đơn vị công an cùng cấp về thông tin lai lịch, nhân thân... của các đối tượng ở địa bàn thuộc địa phương mình quản lý để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm tốt ANTT khu vực giáp ranh.

Tại hội nghị triển khai, lãnh đạo 3 xã, thị trấn giáp ranh đã ký kết quy chế phối hợp trong việc bảo đảm ANTT.

ANH THỨ

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG